

Đỏ Space - không gian triển lãm trải nghiệm đa giác quan

20:54 24/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng ngày 24/6/2023 tại Hà Nội, diễn ra khai mạc triển lãm trải nghiệm đa giác quan - Đỏ Space - là một trong những hoạt động của dự án phi lợi nhuận Đỏ Project, tái hiện không gian lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đỏ Project ra đời với sứ mệnh tôn vinh và nâng cao nhận thức của thế hệ người làm báo trẻ về hành trình lịch sử đồ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dự án do một team, gồm: Vũ Việt Anh, Hà Trần Minh Phương, Nguyễn Hà Ngọc Minh, Lê Minh Phương, Bùi Nguyễn Minh Ngọc, Đặng Trần Kiều Trang, Nguyễn Linh Nga, Vũ Thị Ngọc Linh và Nguyễn Thu Trang đang là sinh viên báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Đỏ Project có 3 hoạt động trực thuộc, bao gồm: Đỏ Podcast - Đỏ Báo chí - Đỏ Space.



Một trong những khu vực trưng bày các bức ảnh về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam tại triển lãm

Với những ý tưởng đầy sự sáng tạo, thông minh và am hiểu về lịch sử báo chí, các em đã tái hiện

lại những giá trị quý báu về báo chí cách mạng Việt Nam theo diễn tiến của các giai đoạn lịch sử kể từ khi ra đời ngày 21/6/1925. Thấu hiểu tư duy về báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự dẫn thân của các nhà báo mà đặc biệt là các nhà báo trong chiến trường.



Bức tranh về các nhà báo chiến trường dẫn thân lửa đạn

Đỏ Space được triển khai dưới hình thức triển lãm với mong muốn đem lại không gian tái hiện lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, mang đến với công chúng hành trình trải nghiệm lịch sử đa giác quan, bao gồm nhiều khu vực trưng bày được thể hiện theo nhiều hình thức. Các khu vực trưng bày tại triển lãm không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, khác biệt mà còn thành công

truyền tải những giá trị lịch sử của báo chí cách mạng với công chúng, đặc biệt là người làm báo trẻ.



Các "thuyền trưởng" của team thực hiện dự án Đỏ Project

Đến với Đỏ Space khán giả được chìm đắm trong không gian lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, tiến gần hơn với cội nguồn của báo chí và hành trình lịch sử đỏ.

Một số hình ảnh tại triển lãm Đỏ Space:



Giới thiệu tới khán giả về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam



Bạn Hà Trần Minh Phương thành viên team dự án Đỏ Project trả lời nhà báo tham dự triển lãm



Bạn Vũ Việt Anh thành viên team dự án trả lời phỏng vấn của các nhà báo





Các bạn trẻ tham dự triển lãm ĐỎ Space



Một góc vị giác dành cho khán giả trải nghiệm tại triển lãm



Các em sinh viên trong team thực hiện dự án Đổ Project

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày: Từ 24-25/6/2023;

Thời gian mở cửa hàng ngày: Từ 9h30 - 18h00;

Địa điểm: Re:born Creative (Bắc Cafe & Chill) Tầng 3, Số 12, ngách 31, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám.

Dương Khánh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/do-space-khong-gian-trien-lam-trai-nghiem-da-giac-quan>